

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ (๑๕) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ (๑๕) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบทางออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. คณะทูตานุทูตเข้าพบ กสม. เพื่อหารือประเด็นตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับจากกระบวนการ UPR

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะทูตานุทูต จากประเทศเยอรมนี เบลเยียม เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ กสม. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อหารือประเด็นตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับจากกระบวนการ UPR เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณารายงานประเทศไทยตามกระบวนการ UPR รอบที่ ๓ ที่มีกำหนดพิจารณาในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใน ๘ ประเด็น ได้แก่ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ร่างกฎหมายต่อต้านการทรมานและการบังคับสูญหาย โทษประหารชีวิต สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์ การดูแลผู้หนีภัยการสู้รบที่เข้ามาในประเทศไทย ความรุนแรงในครอบครัว และสิทธิของชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น ในระหว่างการหารือ กสม. ได้แจ้งถึงแนวนโยบาย ๕ ประการ ในการดำเนินงานที่จะเร่งรัดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเชิงโครงสร้าง การให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนที่ปกป้องสิทธิตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น การทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนการมุ่งมั่นที่จะฟื้นความเชื่อมั่นต่อประชาคมระหว่างประเทศให้ได้สถานะ A กลับคืนมาอีกครั้ง พร้อมยืนยันความเป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่

๒. ร่างเอกสารประกอบการเข้ารับการประเมินสถานะของ กสม.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างเอกสารประกอบการเข้ารับการประเมินสถานะของ กสม. ในหลักการเบื้องต้นตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุม โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุม กสม. พิจารณาอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. กำหนดการ กสม. แลกง้าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบกำหนดการแลกเปลี่ยนข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีประเด็นสำคัญ จำนวน ๓ เรื่อง คือ การยกระดับสถานะของ กสม. จาก B เป็น A การสรรหาเลขาธิการ กสม. คนใหม่ และผลการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน กรณีนักศึกษา muslim ร้องเรียนถูกห้ามไว้เครา